



คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขรับ 6260
วันที่ 08-11-2567
เวลา 15.20 น.

ที่ อว ๐๖๕๕/๑๔๖๙

ถึง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

พร้อมหนังสือฉบับนี้ สำนักงานอธิการบดี ขอส่งหนังสือ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๗.๒/ว ๒๑๔๕๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่..)
พ.ศ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น ผ่านระบบ Facebook Live
มาเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้สนใจ ตามรายละเอียดดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



สำนักงานอธิการบดี

โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๒๕๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.01@rmutsv.ac.th

เรียน คณบดี

-เพื่อโปรดพิจารณา

สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-เห็นควรมอบงานบุคลากรดำเนินการประชาสัมพันธ์

11/11/2567

11 พ.ย. 2567

ทราบและมอบ

11 พ.ย. 67

11 พ.ย. 67



ที่ ทส ๑๐๐๗.๒/ว ๒ ๑ ๕ ๕ ๙

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 4372
- 5 พ.ย. 2567
หน้า 17.24 น.

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

สอ. 3668
8 พ.ย. 67
12.55 น

๒ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่..) พ.ศ.

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักการ กำหนดการ และเอกสารประกอบการประชุม
- ๒. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่..) พ.ศ. โดยกำหนดให้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ (ร่าง) ประกาศฯ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่..) พ.ศ. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ผ่านระบบ Facebook Live สผ. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ตาม QR CODE ภายในวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน อธิการบดี

สนง.นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรุ่งอรุณ ญาติบรรทุง)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบบรรลุ
ในวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๓๐ น.

ผ่านระบบ Facebook Live เพื่อโปรดพิจารณาเห็นควรมอบ สอ.

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แจ้งประชาสัมพันธ์

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๓๒ และ ๖๘๒๗ (พรธิดา/ชินวัตร)

๐๙.

๖ พ.ย. ๖๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th

๗ พ.ย. ๖๗



การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่..) พ.ศ.

๑. หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๘ วรรคสี่ กำหนดให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาทบทวนประกาศตามวรรคหนึ่งทุกกรอบระยะเวลาห้าปี หรือในกรณีที่มีความจำเป็นจะดำเนินการ ให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ ซึ่งสำนักงานนโยบายฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรา ๔๘ ดังกล่าว โดยสำนักงานนโยบายฯ ได้ดำเนินการศึกษาทบทวนการกำหนดให้โครงการ หรือกิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านคมนาคม จำนวน ๑ ประเภทโครงการ คือ โครงการลำดับที่ ๒๐ ทางหลวงหรือถนนซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่ตัดผ่านพื้นที่ ๒๐.๗ พื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๑ กิโลเมตร ยกเว้นถนนผังเมืองตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำนวน ๒ ประเภทโครงการ คือ โครงการลำดับที่ ๒๗ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และโครงการลำดับที่ ๓๑ อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาข้อมูลทางวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผลการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และพิจารณาทบทวน (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. แล้วเสร็จ สำนักงานนโยบายฯ จึงจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศฯ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่..) พ.ศ. และเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ

๓. ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ระยะเวลาและสถานที่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ สผ. และผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco Webex และ Facebook Live สผ.

๕. หน่วยงานรับผิดชอบ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กำหนดการ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่..) พ.ศ.

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco Webex และ Facebook Live สผ.

-
- ๐๘.๓๐ น. เปิดระบบ Video Conference
- ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. เปิดการประชุม
 โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร
 เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๐๙.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. อภิปรายในหัวข้อเรื่อง “การปรับปรุงแก้ไขโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการ ซึ่งต้อง
 จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจกรรม หรือ
 การดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์
 วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่..) พ.ศ.
 โดย เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น สรุปผลและปิดการประชุม

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แบบตอบรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่..) พ.ศ.

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

ผ่านระบบ Facebook Live สผ.

สามารถลงทะเบียนผ่าน : QR Code (โดยไม่ต้องส่งฉบับจริง)



****กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗****

รายละเอียดการเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่าน Facebook Live



QR Code: Facebook สผ.

Facebook: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หรือ Link: <https://www.facebook.com/onep.gov.th>

หรือสแกน QR Code

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อ : นางสาวพรธิดา เบ้าอู่ / นายชินวัตร หอมหวล

กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์ กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

E-mail: envieia2561@gmail.com

โทรศัพท์ ๐๙๒ ๒๔๖ ๐๔๔๘ และ ๐๒ ๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๓๒